

WINNIPEG



Tổng quan

Thành phố Winnipeg là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Manitoba, Canada, tọa lạc gần khu vực trung tâm Bắc Mỹ, ngay khu dân cư đông đúc thuộc khu vực sông Red và Assiniboine. Winnipeg bao gồm các khu lân cận hiền hòa với những đặc trưng riêng biệt, những con đường trải dài rợp bóng cây, không gian tươi mát và khung cảnh thiên nhiên trong lành. Là một trong những cộng đồng nói tiếng Pháp lớn nhất sau Quebec tại bờ đông và phía tây vùng Forks, thành phố Winnipeg là tổng hợp của sự giao thoa tuyệt vời về văn hóa, thương mại và du lịch, một thành phố sôi động với nghệ thuật sáng tạo, lịch sử thú vị, nhà hàng sang trọng, cửa hàng chất lượng, âm nhạc mạnh mẽ và các tụ điểm giải trí. Đây là một cộng đồng đa dạng, phong phú với hơn 100 ngôn ngữ được sử dụng. Tất cả mang đến một sự trải nghiệm

Tên gọi Winnipeg bắt nguồn từ cụm từ Western Cree nhằm để gọi “nước bùn lầy”. Thành phố là trung tâm thương mại của người bản địa, trước khi người châu Âu di cư đến. Các thương nhân người Pháp đã cho xây dựng đồn điền đầu tiên tại đây vào năm 1738. Khu vực định cư đã được phát hiện bởi người Selkirk vào năm 1812, đây là yếu tố quan trọng trong việc hình thành thành phố Winnipeg vào năm 1873. Theo khảo sát năm 2011, Winnipeg là thành phố đông dân xếp thứ bảy tại Canada.

Nổi tiếng với tên gọi "Cổng đến khu Tây", Winnipeg là trung tâm vận chuyển huyết mạch với nền kinh tế vô cùng phong phú. Thành phố đa văn hóa này là nơi tổ chức nhiều lễ hội hàng năm bao gồm lễ hội du Voyageur, Liên hoan dân ca Winnipeg, liên hoan nhạc Jazz Winnipeg, liên hoan nhạc thính phòng Winnipeg và Folklorama.



Kinh tế

Thành phố Winnipeg là trung tâm kinh tế của khu vực. Đây là một trong những thành phố có nền kinh tế đa dạng nhất cả nước với phần lớn nhân sự làm việc trong các lĩnh vực như thương mại (15.2%), sản xuất (9.8%), giáo dục (7.7%), y tế và các tổ chức hỗ trợ xã hội (15.2%). Theo khảo sát năm 2012, có khoảng xấp xỉ 21,000 lao động làm việc tại thành phố này.

Năm 2012, thành phố Winnipeg được tổ chức KPMG xếp hạng là thành phố có chi phí thấp phù hợp với việc hoạt động kinh doanh tại khu vực phía Tây Canada. Tương tự các thành phố tại khu vực thảo nguyên khác, thành phố Winnipeg có chi phí sinh hoạt tương đối thấp. Theo Hiệp hội bất động sản Canada, giá nhà trung bình tại thành phố Winnipeg vào năm 2013 là \$260,000.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ chính tại Canada. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi hơn tại thành phố Winnipeg. Tiếng Pháp được sử dụng nhiều tại Old St. Boniface, khu vực người Pháp sinh sống tại thành phố Winnipeg.

Múi giờ

Tại bang Manitoba, múi giờ quy ước mùa hè (giờ tiết kiệm ánh sáng ngày) bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng tính theo giờ địa phương vào ngày Chủ Nhật tuần thứ hai của tháng 3. Vào lúc 2 giờ sáng ngày Chủ Nhật tuần đầu tiên của tháng 11, múi giờ quy ước mùa hè lại chuyển về múi giờ tiêu chuẩn.

Khí hậu

Thành phố Winnipeg tọa lạc tại khu vực thảo nguyên Canada với kiểu khí hậu lục địa ẩm. Winnipeg có bốn mùa rõ rệt với thời điểm chuyển tiếp ngắn giữa mùa đông và mùa hè. Mùa hè tương đối ẩm áp có gió bão, mùa đông lạnh và khô, mùa xuân và mùa thu khí hậu ôn hòa, dễ chịu. Đôi khi tuyết rơi kéo dài cả 6 tháng trong năm và có năm nhiệt độ xuống thấp -47.8°C không kèm gió lạnh. Trung bình có khoảng 317.8 ngày có lượng ánh nắng chiếu sáng mỗi năm, trong đó tháng 7 lượng ánh nắng chiếu sáng trung bình cao nhất. Tổng cộng lượng nước trung bình hàng năm (bao gồm lượng mưa và tuyết) chỉ khoảng 51cm.



Giáo dục

Có tất cả 7 sở giáo dục tại Winnipeg: Sở giáo dục Winnipeg, sở giáo dục St. James-Assiniboia, sở giáo dục Pembina Trails, sở giáo dục Seven Oaks, sở giáo dục Scolaire Franco-Manitobaine, sở giáo dục River East Transcona và sở giáo dục Louis Riel. Thành phố Winnipeg cũng có hệ thống trường công giáo tư thục.

Hiện nay nhu cầu học sinh, sinh viên muốn đến Winnipeg học tập và sinh sống dài lâu tăng nhiều so với trước đây. Vì lẽ đó, công ty HKPS Edu đã hợp tác với nhiều trường học uy tín tại thành phố này đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên Việt Nam muốn theo học ở thành phố này. Chúng tôi xin giới thiệu hệ thống trường để các bạn tham khảo như sau:

Đại học Manitoba: được thành lập vào năm 1877, trường đại học Manitoba là trường đại học đầu tiên ở miền Tây Canada và là cơ sở giáo dục công lập chuyên về nghiên cứu toàn diện nhất tỉnh. Trường cung cấp hơn 100 chương trình học với hơn 60 chương trình ở bậc cử nhân, từ nghệ thuật đến khoa học, kỹ thuật và kinh doanh.

Tại đại học Manitoba, bạn sẽ được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại, giá cả phải chăng và cộng đồng hòa nhã, với tất cả các tiện nghi bạn mong muốn của một thành phố quốc tế lớn. Bạn sẽ tận hưởng một Canada đầy năng, bầu trời trong xanh, và tham quan các vùng đất hoang dã, rộng lớn với nhiều sông và hồ.

HKPS EDU – HOÀNG KIM PHÁT

Website: www.hkpsedu.com Email: info@hkpsedu.com Facebook: www.facebook.com/hkpscompany

TP. HỒ CHÍ MINH

57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tầng 2, P.203, Vietnam Business Center

Tel: 08 38 214 901 Mobile: 0938 457 499

ĐÀ NẴNG

57 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0511 38 38 099 Mobile: 0905 756 099



Overseas Study Consultancy